

## ชาวมหาลัยไม่เห็นด้วยเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน

นำเสนอเมื่อ : 17 ธ.ค. 2558

ประธาน ปอมท. เผยผลวิจัยพบการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  
ทางคำตอบขอมีผู้แทนคณาจารย์ร่วมร่างกฎหมายบริหารคนอุดมศึกษา

วันนี้ (16 ธ.ค.) ศ.อดิศัย ตู พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และประธานที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย(ปอมท.)  
เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทน ปอมท.ได้เข้าพบ น.ส.อาภรณ์ แกนวงศ์  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เพื่อทวงถามเรื่องการร้องขอให้ผู้แทน  
ปอมท.ในคณะกรรมการร่าง  
พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีผู้แทนของคณาจารย์เข้าร่วมในการยกร่างกฎหมายเลย ทั้งที่กฎหมายฉบับดังกล่าวทุกสายของมหาวิทยาลัยโดยมีเรื่องการลงทุน การให้ออก  
การกำหนดระยะเวลาการทำงานทางวิชาการ ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่น ดังนั้น ปอมท.  
จึงต้องการเข้าไปเสนอความเห็นเพื่อแก้ไขให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ กกอ. ได้แจ้งให้ผู้แทน  
ปอมท.ทราบว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่ง ปอมท.จะทำหนังสือถึง นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อขอเข้าพบและหารือเรื่องนี้โดยด่วน

ประธาน ปอมท. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ปอมท.ยังเสนอต่อ เลขาธิการ  
กกอ.เพื่อขอใหม่วิทยาลัยกลับมาเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม จากที่ได้เลื่อนการเปิด-  
ปิดภาคเรียนตามประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพราะจากการที่ ปอมท.ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้พบว่า  
ชาวมหาลัยไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามภูมิภาคอาเซียน  
เพราะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาบางสาขา เช่น การฝึกสอนของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
การปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ เพราะการเปิดภาคเรียนในฤดูร้อน  
ไม่มีน้ำมาใช้ในการปลูกพืช หรือรดต้นไม้ ปอมท.จึงขอเรียกร้องให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  
ประสานใหม่วิทยาลัยกลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิม

ด้าน น.ส.อาภรณ์ กล่าวว่า เรื่องการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น  
ขณะนี้ทุกอย่างได้ดำเนินการมามากแล้ว ซึ่งการจะปรับเวลากลับไปเหมือนเดิมหรือไม่นั้น ตนได้ขอให้ทาง ปอมท.  
ไปหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพราะเป็นผู้ตัดสินใจเลื่อนเปิดภาคเรียนตามอาเซียน.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 16 ธันวาคม 2558](#)